
รายงานผลการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  
 

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พร้อมด้วยนางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วม
การประชุมของเครือข่ายเสรีภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (Economic Freedom Network – EFN 
Asia) ประจ าปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่ โรงแรมดุสิตธานี    
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิฟรีดิกช์ เนามันน์เพ่ือเสรีภาพ (Friedrich 
Naumann Foundation for Freedom - FNF) ผู้ก่อตั้ง EFN Asia ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ า
ฟิลิปปินส์ สมาคมเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ศูนย์สิทธิมนุษยชน Ateneo และสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กประเทศ
ฟิลิปปินส์  การประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดจากการน าเรื่องสิทธิมนุษยชน
มาเชื่อมโยงกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจเนื่องจากการเชื่อมโยงดังกล่าวจะน าไปสู่การก าหนดนโยบาย การจัดท า
ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติต่างๆ และการรวมกลุ่มพันธมิตรทั้งในทางการเมืองและทางธุรกิจ ตลอดจนแสวงหา
แนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันศึกษาวิจัยทั้งในและนอก
ภูมิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนี้ มีผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รวมประมาณ ๒๐๐ คน 

ในการประชุม ได้มีการน าเสนอมุมมองที่หลากหลายในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
เสรีภาพทางเศรษฐกิจกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการ
พัฒนา บทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมการพัฒนาและการเคารพสิทธิมนุษยชน และประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่จะน ามาใช้กับภาคธุรกิจ ตลอดจนการ
น ามาตรฐานไปปฏิบัติในประเทศต่างๆ ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน และผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจเสรีกับการพัฒนา และความรับผิดชอบของ 
ธุรกิจตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

นาย Markus Loening อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเยอรมนี และนาย Chito  
Gascon ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนี้ การ
น าเสนอของนาย Loening มีสาระส าคัญสรุปได้ว่า ถึงแม้ที่ผ่านมาการค้าเสรีระหว่างประเทศต่างๆ ได้ช่วย
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้คนมีงานท ามากขึ้น ลดความยากจน และท าให้
คนมีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและอ่ืนๆ แต่ความเจริญนั้นยังไม่กระจายอย่าง
ทั่วถึง มีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์และได้รับผลกระทบเชิงลบ ท าให้เกิดการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์
แม้แต่ในโลกตะวันตกดังเห็นได้จากการที่ประชาชนในอังกฤษเลือกที่จะออกจากสหภาพยุโรปและผลการ
เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศนโยบายที่สวนทางกับแนวคิดเสรีนิยม
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และถือเป็นความท้าทายที่ส าคัญในโลกปัจจุบัน  ดังนั้น โจทย์ที่ส าคัญคือจะท าอย่างไรให้เกิดความเจริญทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล ในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ใช่การจ ากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ยังควร
ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และแรงงานโดยเสรี แต่ต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบเชิง
ลบของโลกาภิวัตน์มากกว่า   

นาย Loening ได้กล่าวถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่า  
ตามหลักการดังกล่าว รัฐมีหน้าที่ในการตราและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในขณะที่
ภาคเอกชนต้องมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ และทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชนต้องรับผิดชอบในการดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงและได้รับการเยียวยา ในภาคธุรกิจมีบางคนมองว่า
ความรับผิดชอบตามหลักการชี้แนะฯ เป็นเรื่องเดียวกับความรับผิดชอบทางสังคม (corporate social 
responsibility – CSR) คือเมื่อบริษัทมีผลประกอบการดี บริษัทก็อาจบริจารเงินหรือท ากิจกรรมการกุศล แต่
ความรับผิดชอบตามหลักการชี้แนะฯ ต่างจาก CSR เพราะเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทต้องมีอยู่ตลอดเวลา   
ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเช่นใด  แต่ประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงคือบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบมาก
น้อยเพียงใดและบริษัทจะต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบนั้น  จากการส ารวจ
บริษัทใหญ่ๆ ในเยอรมนีประมาณ ๓๐ บริษัทพบว่าแรงกดดันให้บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้มา
จากรัฐแต่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมและความเห็นของประชาชนทั่วไป คนรุ่นใหม่มักต้องการท างานกับ
บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิทธิมนุษยชน ส่วนปัจจัยอ่ืนที่ท าให้บริษัทต้อง
ค านึงถึงความรับผิดชอบในเรื่องนี้มากขึ้นคือความต้องการจากผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองที่ต้องการซื้อสินค้าที่
ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น  อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ มี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าบริษัทผู้ซื้อมีอิทธิพลหรืออ านาจต่อรองกับบริษัทผู้ขายเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้า
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีบริษัทเยอรมันสั่งซื้อลูกบอลที่ผลิตในปากีสถานโดยมีการใช้
แรงงานเด็ก หากบริษัทเยอรมันซื้อลูกบอลเพียงจ านวนน้อยก็อาจไม่มี อิทธิพลมากพอที่จะท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตลูกบอลโดยไม่ใช้แรงงานเด็กในปากีสถานได้ แต่การตัดสินว่าบริษัทได้ใช้อิทธิพล
หรืออ านาจต่อรองที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าโดยผู้ประกอบการอ่ืนในห่วงโซ่การผลิตมาก
น้อยเพียงใดนั้นในบางกรณีเป็นเรื่องยากท่ีจะตัดสินหรือก าหนดเป็นมาตรฐานให้ชัดเจนลงไปได้    

นาย Chito Gascon ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ได้กล่าวว่า 
รัฐบาลของฟิลิปปินส์มีนโยบายจะปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่การด าเนินการของ
รัฐบาลได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน  ตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันให้มาก
ขึ้นและเห็นว่าการส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนา
มนุษย์ (human development) จึงเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ขัดแย้งกันและสามารถด าเนินการควบคู่กันไปได้      
ในฟิลิปปินส์ ได้เริ่มมีการหารือกันเกี่ยวกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างแต่ยังไม่มากนัก 
ในส่วนเสาหลักที่หนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐในการตรากฎหมายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่วนในเสา
หลักท่ีสองเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นเรื่องท่ีบริษัทเอกชนจะต้องพิจารณา
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ว่าจะน าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไร เรื่องนี้อาจเทียบเคียงได้กับการที่ เมื่อ ๕-๑๐ ปีที่แล้วมีขบวนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เรียกร้องให้บริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ด าเนินการของบริษัท อาจกล่าวได้ว่าเสาหลักที่สองของหลักการชี้แนะฯ เป็นการขยายความรับผิดชอบของ
บริษัทจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วย  ส่วนเสาหลักที่สาม
เป็นเรื่องของการเยียวยา ในส่วนนี้ฟิลิปปินส์ยังมีปัญหาค่อนข้างมากเกี่ยวกับการปกครองด้วยหลักนิติธรรม 
(rule of law) จึงจ าเป็นต้องพยายามปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น ในฟิลิปปินส์มีกรณีเพลิงไหม้ในโรงงานที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนหนึ่ง แต่จนถึงปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถหาผู้กระท าผิดในกรณีดังกล่าวตามกฎหมายได้และผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยา  
ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือการที่ภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล ท าให้ภาคธุรกิจมีอิทธิพลและ
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในฟิลิปปินส์ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวโยงถึงการ
ปล่อยสารคาร์บอนของประเทศอ่ืน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้มีหนังสือขอข้อมูลไป
ยังหน่วยงานในต่างประเทศแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมาก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ จะจัดให้มีการไต่สวน 
สาธารณะในเรื่องดังกล่าวก่อนจะพิจารณาว่าจะด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร 
 ในช่วงการอภิปราย ได้มีการยกกรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่ท าให้
บริษัทในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศที่ท าการติดสินบนในประเทศก าลังพัฒนาที่กฎหมายปราบปรามการ
ทุจริตไม่เข้มแข็งต้องถูกด าเนินคดีในประเทศของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการปิดช่องโหว่ ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศต่างๆ  นอกจากนี้ ได้มีผู้สอบถามว่าในการท าให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
นั้น ระหว่างการประณามต่อสาธารณะกับการแสดงความชื่นชมเมื่อบริษัทท าในสิ่งที่ควรท า วิธีใดจะได้ผล
มากกว่ากัน ซึ่งนาย Loening ให้ความเห็นว่าต้องใช้ทั้งสองวิธี เมื่อบริษัทท าดีก็ควรให้ค าชม แต่เมื่อบริษัทท า
ไม่ถูกต้องก็ต้องพูดไปตามความจริง หน่วยงานหรือองค์กรที่ ติดตามหรือเฝ้าระวังการท าธุรกิจของบริษัท
จ าเป็นต้องน าเสนอภาพที่เป็นจริงจึงจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ  นอกจากนี้ บริษัทควรมีการสื่อสารกับสังคม
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน รวมทั้งควรท าความรู้จักผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตและ
ควรท าธุรกิจของตนให้ดี ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ 

๒. แนวปฏิบัติของภาคเอกชนในการท าธุรกิจทีร่ับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน 
วิทยากรที่ร่วมอภิปรายในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนาย Wan Saiful Wan Jan ผู้อ านวยการ 

สถาบันเพ่ือประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจ (Institute for Democracy and Economic Affairs – 
IDEAS) ของมาเลเซีย นาย Peter Kompalla ผู้แทนหอการค้าฟิลิปปินส์-เยอรมัน นาย Rishi Sher Singh    
ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และ Dr. Manzoor Ahmad อดีตเอกอัครราชทูตปากีสถาน
ประจ าองค์การการค้าโลก 

ผู้อ านวยการ IDEAS ให้ความเห็นว่า สาระส าคัญตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติคือภาคธุรกิจต้องมีส่วนช่วยสังคม แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือบริษัทเอกชน
จะประกอบธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถท าก าไรเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดได้
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อย่างไร ที่ผ่านมามีแนวคิดว่าแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนส าหรับบริษัทใหญ่กับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) อาจต้องมีความแตกต่างกัน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการให้ความสนใจกับปัญหาที่ 
SMEs อาจประสบเท่าที่ควร เช่น ประเด็นเรื่องการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งอาจเป็นปัญหามากในประเทศก าลัง
พัฒนาที่เด็กจ านวนไม่น้อยต้องท างานเพราะความยากจน หากเด็กไม่ท างานอาจท าให้ครอบครัวล าบาก จึงเป็น
ประเด็นทีค่วรมีการพิจารณาว่ากรณีเช่นนี้จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

ผู้แทนหอการค้าฟิลิปปินส์-เยอรมันให้ข้อมูลว่าในองค์กรของตนมีหลักการและค่านิยมบาง
ประการที่สมาชิกจะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันรวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในสังคม หลักการและ
ค่านิยมดังกล่าวถือเป็นกรอบในการประกอบธุรกิจของสมาชิกแต่ไม่ได้เป็นข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้เช่น
กฎหมาย สมาชิกที่เป็น SMEs ก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
มากกว่าบริษัทใหญ่ ตนเห็นว่าการก าหนดกรอบที่เคร่งครัดเช่นกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ได้ แนวทางที่หอการค้าใช้อยู่ในขณะนี้คือการที่สมาชิกก ากับดูแลกันเอง (self-governing organization) ซึ่ง
เป็นเรื่องส าคัญหากสมาชิกไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาควบคุม ในประเทศเยอรมนี สมาชิกหอการค้าต้องมีความ
รับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งต้องท าการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
การด าเนินกิจการของบริษัทต่อสังคม ส าหรับแนวทางการน าหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัตินั้นเห็นว่าบริษัทแต่ละ
แห่งควรเริ่มจากการท าให้บุคลากรของบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวเป็นล าดับแรก 

ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนกล่าวว่า การก าหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ในเรื่องนี้ต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้ง SMEs สามารถน าไปปฏิบัติได้ ตนเห็นว่าปัจจุบัน บริษัทต่างๆ 
มีความเข้าใจดีว่าบริษัทเอกชนต้องด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นความตระหนักที่เกิดจาก
แรงกดดันจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บริโภคซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจมากขึ้น หรือเป็น
ความตระหนักที่เกิดจากจิตส านึกของผู้ประกอบการเอง  แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่ที่ว่าบริษัทจะต้องมี
ความรับผิดชอบถึงระดับใดหรือความรับผิดชอบของบริษัทมีขอบเขตเพียงใด และบริษัทจะต้องมีการปฏิบัติใน
เรื่องนี้อย่างไรบ้าง จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ตนเห็นว่าในการก าหนดแนวปฏิบัติ
ใดๆ ควรค านึงว่าบริษัทใหญ่กับ SMEs มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ในส่วนของหลักการชี้แนะฯ นั้น บริษัทควรเริ่ม
จากการท าความรู้จัดผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่การผลิตของตน นอกจากนั้น บริษัทควรพิจารณา
โครงสร้างภายในของตนเพ่ือดูว่าจะสามารถน าหลักการชี้แนะฯ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของ
บริษัทได้อย่างไร ตามหลักการชี้แนะฯ บริษัทจะต้องส ารวจดูว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเกิดจากการ
ด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม ทั้งในส่วนของบริษัทเองและผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่การผลิตของ
บริษัท อย่างไรก็ดี หลักการชี้แนะฯ ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าบริษัทและ SMEs ต้องท าอย่างไรบ้างในการน า
หลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติ  โดยทั่วไปแล้ว แต่ละบริษัทจะต้องพิจารณาเองว่าวิธีการใดเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลกับ
บริษัทของตน 

อดีตเอกอัครราชทูตปากีสถานประจ าองค์การการค้าโลกกล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า
บริษัทเอกชนจะแสวงหาก าไรแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ขณะนี้ได้มีการ
จัดท ามาตรฐานในเรื่องนี้เป็นจ านวนมาก เช่น หลักการชี้แนะฯ และกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การความร่วมมือ
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ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก าหนดให้บริษัทต้องจัดท ารายงานต่างๆ อย่างไรก็ดี การออกข้อก าหนดควรค านึงถึงการ
น าไปใช้ในทางปฏิบัติด้วยโดยข้อก าหนดดังกล่าวไม่ควรส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากจนเกินไป ตนเห็นว่าการดูแล
ให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนอาจใช้แนวทางผสมผสานระหว่างการควบคุมโดยรัฐกับการให้ภาคธุร กิจ
ก ากับดูแลกันเอง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของประชาชนและผู้บริโภคจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการต้อง
ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ในช่วงการอภิปราย มีผู้เข้าร่วมการประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการให้บริษัทก ากับดูแลกันเองโดย
ก าหนดกรอบการด าเนินการร่วมกันนั้น บริษัทย่อมค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าของสังคมโดยรวม
และเห็นว่าการก ากับดูแลภาคธุรกิจอาจต้องมีการควบคุมโดยรัฐ เช่น ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งหน่วยงาน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการดูแลการประกอบธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ดี 
ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนเห็นว่า รัฐควรระมัดระวังในการเข้าไปแทรกแซงเรื่องต่างๆ รัฐควรมีหน้าที่เพียงการ
ดูแลให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพที่มีอยู่โดยธรรมชาติเท่านั้น แต่นาย Loening อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเยอรมนีเห็นว่าในบางกรณี รัฐจ าเป็นต้องมีการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลบ้างเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพียงแต่การจ ากัดเสรีภาพนั้นต้องหาจุดที่สมดุลโดยควร
พยายามจ ากัดเสรีภาพให้น้อยที่สุดและให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพได้มากที่สุด 

ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนกล่าวว่าในประเทศอินเดีย มีการตรากฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจโดยส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ น าเงินจากผลก าไรที่ได้ร้อยละ ๒ ไปใช้ใน
กิจกรรม CSR ในส่วนนี้กฎหมายใช้แนวทางให้ภาคธุรกิจด าเนินการโดยสมัครใจ แต่กฎหมายมีข้อก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าว แนวทางที่ใช้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการด าเนินการโดยสมัครใจ
กับการควบคุมโดยรัฐ ในส่วนของรัฐบาลมีข้อก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นและคาด
ว่าจะมีกฎหมายเพ่ือใช้บังคับในเรื่องนี้มากข้ึน ส่วนบทบาทของหอการค้านั้น ตนเห็นว่าควรส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตามหลักการชี้แนะฯ ให้แก่บริษัทที่เป็นสมาชิก 

ในประเด็นเรื่องการก าหนดมาตรฐาน มีผู้ให้ความเห็นว่าการปรับกฎระเบียบของประเทศต่างๆ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวอาจเป็นผลดีกับธุรกิจขนาดใหญ่ในแง่ของการลดภาระการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ
แต่ละประเทศที่มีรายละเอียดแตกต่างกันได้ แต่การน ามาตรฐานกลางมาใช้ เช่นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพ
ยุโรปอาจท าให้ SMEs ในประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรปได้เพราะเมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้ว SMEs มักมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ท าให้เกิดความไม่เท่า
เทยีมในแง่ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับ SMEs การก าหนดมาตรฐานต่างๆ จึงควรค านึงถึง
ประเด็นนี้ด้วย  นอกจากนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรฐานต่างๆ ที่จัดท าขึ้นในกรอบสหประชาชาติมีลักษณะเป็น
การก าหนดมาตรฐานเดียวขึ้นใช้กับทุกคน (one-size-fits-all) ผู้ที่ก าหนดมาตรฐานอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งในประเด็นนี้ อดีตเอกอัครราชทูตปากีสถานฯ กล่าวถึงการก าหนดมาตรฐานใน
กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) ว่าเป็นกระบวนการที่
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ๓ ฝ่ายมีส่วนร่วม คือ ภาครัฐ ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้าง จึงมีการค านึงถึงประโยชน์
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ของผู้มีส่วนได้เสียพอสมควร อย่างไรก็ดี นาย Loening เห็นว่าในเรื่องของมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนยังอาจ
มีความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่บ้าง เช่น เรื่องแรงงานเด็ก ตนเห็นว่าแรงงานเด็กที่เป็นข้อห้ามนั้นไม่ ได้หมายถึงการ
ใช้แรงงานเด็กทั่วไป แต่หมายถึงการบังคับให้เด็กท างานโดยไม่สมัครใจหรือการให้เด็กท างานในสภาพคล้าย
ทาส ส่วนมาตรฐานแรงงานอ่ืนๆ ที่ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น การให้ค่าจ้างที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่า
เท่ากัน และการให้สิทธิลูกจ้างในการเจรจาต่อรอง เป็นต้น แต่ก็มีมาตรฐานบางประการที่อาจเป็นปัญหา เช่น 
การก าหนดว่าการท างานต้องไม่เกิน ๖๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศ อาจมีลูกจ้างที่
ต้องการท างานมากกว่า ๖๐ ชั่วโมงเพราะต้องการรายได้เพ่ิมขึ้น กรณีเช่นนี้อาจมีปัญหาว่านายจ้างจะอนุญาต
ให้ลูกจ้างท างานมากกว่า ๖๐ ชั่วโมงตามความต้องการของลูกจ้างได้หรือไม่  

๓. ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในความตกลงด้านการค้า 
วิทยากรที่ร่วมอภิปรายในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนาย Franz Jessen เอกอัครราชทูตสหภาพ

ยุโรป (European Union – EU) ประจ าฟิลิปปินส์ Dr. Lee Taekyu จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเกาหลี (Korea 
Economic Research Institute) และนาย Arpee Santiago จากศูนย์สิทธิมนุษยชน Ateneo ของฟิลิปปินส์ 

เอกอัครราชทูต EU ประจ าฟิลิปปินส์กล่าวว่า EU ไม่ได้มองการค้าเสรีเป็นเป้าหมายในตัวเอง
แต่เป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ในปี ๒๕๕๘ EU ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน
ที่ผนวกเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนา และการต่อต้านการทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ด้วย EU เห็นว่า
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจสามารถด าเนินควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาและสิทธิมนุษยชนได้ ส่วน      
Dr. Lee เห็นว่าการเปิดเสรีทางการค้ามีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การน าเอาประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชนมาผนวกไว้ในความตกลงด้านการค้าอาจเป็นมาตรการกีดกันที่มิใช่การค้า (non-trade 
barrier) ที่สร้างอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาดของประเทศก าลังพัฒนาและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว  Dr. Lee เห็นว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากในการ
ด าเนินการซึ่งประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ และเห็นว่าประเทศที่จะสามารถคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการพัฒนาถึงระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้แรงงานเด็ก
ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากความยากจน จึงเห็นว่าไม่ควรน าเรื่องสิทธิมนุษยชนมาผนวกไว้ในความตกลงทางการค้า 
แต่การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าตนไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ตนมองว่าหากประเทศ
พัฒนาแล้วมีความจริงใจในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนก็ควรช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศก าลังพัฒนาในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีกว่า  

ในประเด็นนี้ เอกอัครราชทูต EU ประจ าฟิลิปปินส์กล่าวว่าขณะนี้ EU อยู่ระหว่างการเจรจา
ความตกลงทางการค้ากับฟิลิปปินส์ซึ่ง EU จะพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ฟิลิปปินส์หากฟิลิปปินส์ปฏิบัติตาม
พันธกรณีในอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ที่ฟิลิปปินส์เป็นภาคี   แต่ Dr. Lee เห็นว่าในการเจรจา
ทางการค้า ประเทศก าลังพัฒนามีอ านาจต่อรองน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วมาก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะเรื่องสิทธิมนุษยชนผนวกไว้ในความตกลงทางการค้ามากขึ้น ในกรณีดังกล่าวควรมีการจ ากัด
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่จะน ามาใช้ในการเจรจาความตกลงทางการค้าเฉพาะเรื่องท่ีส าคัญจริงๆ เช่น การบังคับ
ใช้แรงงานในลักษณะเยี่ยงทาส เป็นต้น 
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นาย Santiago จากศูนย์สิทธิมนุษยชน Ateneo กล่าวว่าในระบบการค้าเสรี ประเทศก าลัง
พัฒนามักไม่สามารถแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้วได้ และดูเหมือนว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบางเรื่อง
ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของประเทศ ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมก็ได้ระบุว่า สิทธิในกติกาฯ เช่น สิทธิด้านการศึกษาและการได้รับบริการด้านสาธารณสุขเป็นสิทธิ   
ที่สามารถด าเนินการให้มีความก้าวหน้าไปโดยล าดับตามศักยภาพและทรัพยากรของประเทศได้ (progressive 
rights) แต่ตนเห็นว่าในการเจรจาความตกลงด้านการค้าควรค านึงถึงมิติด้านสิทธิมนุษยชนด้วย โดย เฉพาะ
อย่างยิ่งการค านึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความตกลงดังกล่าวซึ่งควรมีมตรการป้องกัน
และมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม 

๔. การให้สัมภาษณ์แก่ผู้จัดการประชุม 
ผู้จัดการประชุมได้ขอสัมภาษณ์นางประกายรัตน์ฯ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงบ่าย

ของวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้สอบถามถึงการด าเนินการของ กสม. เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการน า
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในประเทศไทย ความท้าทายที่ส าคัญใน
การด าเนินการดังกล่าวคืออะไร และ กสม. จะมีวิธีการดูแลผู้ที่อยู่ใน informal sector ที่อาจมีความเสี่ยงต่อ
การถูกละเมิดสิทธิอย่างไร 

ในส่วนค าถามแรก นางประกายรัตน์ฯ ได้ตอบว่าในการส่งเสริมการน าหลักการชี้แนะฯ ไปใช้ 
กสม. ได้ด าเนินการใน ๓ ส่วน คือ ๑) การผลักดันให้รัฐบาลจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนโดยได้ประสานกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก ๒) การแปลหลักการชี้แนะฯ เป็นภาษาไทย
เพ่ือเผยแพร่ในวงกว้างเพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว และ ๓) กสม. จะด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้น า
หลักการชี้แนะฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่สนใจและมีความพร้อม
ในการด าเนินการ 

ส าหรับค าถามที่สองเกี่ยวกับความท้าทายที่ส าคัญนั้น นางประกายรัตน์ฯ เห็นว่าสิ่งส าคัญคือ
การท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะฯ เพ่ือให้มีการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเข้าใจว่าตามเสาหลักที่หนึ่งของหลักการชี้แนะฯ รัฐมีหน้าที่ในการ
คุ้มครองสิทธิ รวมทั้งต้องพิจารณาว่าในการคุ้มครองสิทธิ รัฐควรด าเนินการอย่างไรบ้าง ในส่วนของบริษัท 
เอกชนก็ต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม   
เสาหลักที่สอง ส่วนในเสาหลักที่สาม ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีบทบาทในการดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้
เข้าถึงความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม ทั้งโดยกระบวนการทางศาลและกระบวนการที่   
มิใช่ศาล ซึ่ง กสม. ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงการเยียวยาได้ 

ในประเด็นเรื่องการดูแลผู้ที่อยู่ใน informal sector นั้น นางประกายรัตน์ฯ ได้กล่าวว่าใน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทขนาดใหญ่     
ในเรื่องนี้ กสม. จะท าความเข้าใจกับบริษัทขนาดใหญ่เพ่ือให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในห่วงโซ่การผลิต
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ของตนเพราะผลที่จะได้รับจะท าให้สามารถท าธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ส าหรับทุกคนทั้งบริษัท
ใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย 
 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของเครือข่ายเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมการประชุมหลายคน
จึงมีแนวคิดสนับสนุนการรักษาเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและการค้าและการจ ากัดบทบาทภาครัฐในการ
ประกอบธุรกิจของเอกชน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการประชุมได้เชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมที่มีความเห็นต่าง ท าให้
ได้รับทราบมุมมองที่หลากหลายพอสมควร ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือความรับผิดชอบของบริษัท 
เอกชนควรมีขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะความรับผิดชอบในห่วงโซ่การผลิตซึ่งอาจมีการเหมาช่วงต่อไปยัง
ผู้ประกอบการรายย่อยหลายชั้นท าให้หลายบริษัทไม่รู้ว่าผู้ผลิตสินค้าให้บริษัทที่แท้จริงคือใคร นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นเกี่ยวกับการน าหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในทางปฏิบัติว่า
ควรมีการด าเนินการหรือขั้นตอนอย่างไร และการก ากับภาคธุรกิจในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนควรใช้
แนวทางความสมัครใจหรือการควบคุมโดยรัฐ รวมทั้งยังอาจมีปัญหาเรื่องความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่จะน ามาใช้กับบริษัท ซึ่งในที่ประชุมไม่มีข้อสรุปและคงเป็นประเด็นที่คงต้องมี
การหารือในเวทีระหว่างประเทศกันต่อไป  
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ผู้จัดท ารายงานผลการประชุม 
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